

TIN HỌP CỘNG TÁC VIÊN

Ngày 17 tháng 6 năm 2005, tại Hà Nội, Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê tổ chức họp mặt cộng tác viên nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) nhằm đánh giá kết quả hoạt động của tờ Thông tin khoa học Thống kê trong thời gian qua và trao đổi một số hướng hoạt động trong thời gian tới. Đến dự buổi họp mặt có TS. Lê Mạnh Hùng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, TS. Đỗ Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục và các cộng tác viên tích cực ở Hà Nội.

Ông Phạm Sơn - Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê đọc báo cáo tổng kết đánh giá các mặt đạt được và tồn tại của tờ tin qua thời gian qua như nội dung, hình thức bản tin,... đồng thời nêu các hướng hoạt động của bản tin trong thời gian tới.

TS. Lê Mạnh Hùng - Tổng cục trưởng TCTK phát biểu ý kiến chỉ đạo cho tờ Thông tin KHTK tin trong thời gian tới cần bám sát vào các hoạt động của ngành như hệ thống chỉ tiêu quốc gia, thay thế hệ thống chỉ số giá thay bằng giá cố định, thống kê vùng

lãnh thổ, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, so sánh quốc tế, chất lượng số liệu thống kê, bảng danh mục, thống kê dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin,... Khai thác triệt để các nguồn tin như kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học hàng năm, nội dung các đoàn khảo sát quốc tế, các hội nghị quốc tế, các đoàn chuyên gia làm việc tại Tổng cục Thống kê...

Hầu hết các ý kiến thảo luận đều cho rằng trong những năm gần đây tờ Thông tin Khoa học Thống kê đã đóng góp quan trọng trong việc đưa lý luận vào thực tiễn, truyền tải, thông tin những kết quả về khoa học thống kê đến với đông đảo bạn đọc. Tuy nhiên tờ Thông tin Khoa học Thống kê vẫn chưa thật bám sát những vấn đề về nghiệp vụ, chưa tập trung nhiều đến những vấn đề nổi cộm, bức xúc của ngành. Các cộng tác viên đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể cho bản tin cả về nội dung và hình thức để tờ Thông tin KHTK ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc.

Đ.V.H

TIN VỀ THÀNH LẬP BAN BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN THỐNG KÊ

Trong năm 2004, Tổng cục Thống kê đã cho xuất bản cuốn "Một số thuật ngữ thống kê thông dụng" với số lượng 164 thuật ngữ đã được đồng đảo bạn đọc hết sức quan tâm. Xác định được yêu cầu sử dụng và tra cứu từ điển trong công tác thống kê hiện nay, ngày 9 tháng 5 năm 2005 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ra Quyết định số 987/QĐ-TCTK về việc thành lập Ban biên soạn từ điển thống kê bao gồm 18 thành viên, gồm Lãnh đạo Tổng cục, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục và Khoa

Thống kê trường ĐH Kinh tế Quốc dân do TS. Lê Mạnh Hùng làm trưởng ban.

Ban biên soạn Từ điển thống kê có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các chuyên gia có liên quan để tổ chức biên soạn từ điển thống kê. Theo kế hoạch trong năm 2007 sẽ xuất bản cuốn Từ điển thống kê nhằm thay thế bổ sung những nội dung của cuốn Từ điển thống kê đã xuất bản năm 1977.

Đ.V.H